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..................................................... 
บุคลากรผูเขารวมประชุม 

1) ผศ.ดร. ศิริชัย  อุนศรีสง   รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและการสื่อสาร  /  
ประธานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) นางศรีกุล นันทะชมภู  หัวหนางานเลขานุการ 
3) นายสมชาย  อารยพิทยา  หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา 
4) นายวุฒิพล คลายทิพย  หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
5) นางอุทัยวรรณ จิโน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6 ระดับ 6 
6) นายสุรเดช ไชยมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
7) นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8) นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
9) นายนิพนธ พิมาสน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงนายชางเทคนิค 
10) นางสาวอภิญญา ปญญาสิทธิ์ พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11) นางสาวนพมาศ สุขใจ  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12) นายอุดมวิทย นักดนตรี  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
13) นายคลอก ประถมทรัพย  พนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
14) นางสาวลัดดาพร ละออง  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานประจําสํานักงาน 1 
15) นายปริญญา ธะนันต  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง พนักงานโสตทัศนศึกษา 
16) นายสุระพล ริยะนา  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
17) นายปานศักดิ์ ชัยภักดี  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
18) นางสาวชุติมา บุญมี  ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ 
19) นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนง นักภูมิสารสนเทศ 
 

บุคลากรที่ไมเขารวมประชุม 
1. นางพรสวรรค ดวงบาล  (ลาคลอด) 
2. นายประวิทย วิมานทอง  (ติดราชการ) 
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เร่ิมการประชุม เวลา 08.40 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) การใหความรูเร่ืองสารสนเทศแกนักศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้ประธานฯ ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเพื่อ เสนอตออธิการบดี เพื่อฝกอบรมนักศึกษาตลอดจนการสอบความรู
ความสามารถดานสารสนเทศ ซ่ึงขณะนี้กําลังอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอความรวมมือจากบุคลากรภายในศูนยฯ เปนแกนนําทางดาน
เทคโนโลยีใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2) งานเปดตัว Windows Vista และ Microsoft Office System 2007 วันที่ 23 มีนาคม 2550 
นับวาเปนวันเผยแพรใหบุคลากรไดรับรูเกี่ยวกับโปรแกรมดังกลาว จึงขอใหบุคลากรทุก
คนชวยกันดูแล มีการเตรียมความรูเกี่ยวกับความสามารถของโปรแกรม เพื่อใหสามารถ
แนะนําผูเขารวมงานได อาทิเครื่องรุนไหนสามารถลงโปรแกรมไดหรือไมได ตลอดจน
ความสามารถในการใชงานโปรแกรม e-DOC  

3) ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ e-DOC ขอใหมีการจัดเก็บสถิติการใชงาน และตรวจสอบหาจํานวนการ
เขาใชที่เหมาะสมวาควรมีจํานวนไมเกินเทาไรตอคร้ัง เพื่อใหสามารถใชงานระบบไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเนื่องจากมหาวิทยาลัยแมโจถือเปนมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่มีอัตราสวน
การใชงาน e-DOC มาก ดังนั้นจึงขอใหมีการพัฒนาแกไขขอบกพรองตางๆ ดวย รวมถึง
การจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการลดปริมาณการใชกระดาษไดจริงหรือไม 

1.2 สรุปการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจําเดือนกุมภาพันธ 2550 
ขอใหทุกคนทํางานตามระเบียบการปฏิบัติราชการ มีการชี้แจงเรื่องวันขาดวันลา เนื่องจาก

ตอไปองคกรตองดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอใหทุกคนรวมมือรวมใจกันใหมากยิ่งขึ้น 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2550 เวลา 08.30 น. 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 
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วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 ผลการสํารวจผูใชงาน Wireless LAN/ Access Point แตละจุด  
การสํารวจผูใชงาน Wireless LAN/Access Point เฉพาะจุดไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนการ

เก็บสถิติการใชงานรวมของอาคาร ทั้งนี้ไดสอบถามทางบริษัทลานนาแลวพบวาการจะตรวจสอบการใชงาน
เฉพาะจุดไดจะตองมีการแกไข Config ของอุปกรณ 
 ความเห็นในที่ประชุม 

ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา Access Point มีการกระจายจุดใหบริการมาก ซ่ึงถาสามารถทราบ
ปริมาณการใชงานเฉพาะจุดไดวาจุดไหนมีการใชงานมาก จะไดมีการดําเนินการเพิ่มจุดใหบริการได สําหรับจุด
ใดที่มีใชบริการนอยหรือไมมี จะไดดําเนินการลดหรือถอดอุปกรณออก เพื่อใหเกิดความคุมคาในการใหบริการ
และประสิทธิภาพในการใชบริการ นอกจากนั้นยังทําใหทราบความหนาแนนในการใชบริการในแตละชวงเวลา
ไดอีกดวย 

3.2 ความกาวหนา VCD แนะนําศูนยฯ 
VCD แนะนําศูนยฯ ขณะนี้อยูในชวงแกไข Script และการบันทึกภาพประกอบ 
3.3 ผลการทดลองใชกลองในโหมด SD, โปรแกรม Photo Story  
1) ไดมีการวางแผนการจัดทํา VCD ในโหมด SD เพื่อประมวลภาพกิจกรรม Summer Camp  
2) การบันทึกการเรียนการสอน กําลังอยูในขั้นตอนการบีบอัดขอมูล เพื่อลดขนาดไฟลจาก .WMD 
ความเห็นในที่ประชุม 

 ประธานใหความเห็นในที่ประชุมดังนี้ 
1) การใชกลองในโหมด SD เนื่องจากการจัดทํา VCD จะมีความนิยมลดนอยลง ดังนั้นจึงแนะนํา

ใหใชโหมดการบันทึกภาพที่ทันสมัยขึ้น 
2) การบันทึกการเรียนการสอน เนื่องจากตองมีขั้นตอนการบีบอัดไฟลกอนการใชงาน จึงทําใหมี

ระยะเวลาในการดําเนินงานชา จึงแนะนําใหเปนการบันทึกขอมูลลงแผน DVD ซ่ึงบันทึกได
ประมาณ 8 ช่ัวโมง  

3) โปรแกรม Photo Story ที่ไดแนะนําใหใช เนื่องจากเปนโปรแกรมจัดทําภาพนิ่ง เชนเดียวกับ
โปรแกรม Power Point จึงขอใหมีการศึกษาใชงาน 

3.4 การบันทึกภาพจาก Projector 
ประธานใหมีการประสานงานกับบริษัทลานา เพื่อติดตั้งอุปกรณในการบันทึกภาพจาก Projector 
3.5 ความกาวหนา MIS, RFID 
การพัฒนาระบบ MIS ขณะนี้ ไดดําเนินการแบงงานออกเปน 3 สวน คือ 

1) การวิเคราะหฐานขอมูลบุคลกร โดยดําเนินการใหมีการคัดเลือกเฉพาะฟลดที่ตองการมาใช 
2) การจัดทํา Web Services โดยจะเปนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการดึงขอมูลจากหนวยงาน

เจาของขอมูลมายังเครื่อง Server ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
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3) การพัฒนาระบบรายงานผล โดยการประยุกตใช GIS มาชวยในการแสดงผลขอมูล อาทิเชนการ
แสดงเฉดสีเพื่อแสดงความหนาแนนของบุคลากร 

สําหรับในสวนงานการประยุกตใช RFID เนื่องจากมีความตองการใหระบบ MIS สมบูรณกอน คาดวา
ส้ินเดือนเมษายนจะแลวเสร็จในระยะพัฒนาที่ 1 จึงยังไมไดดําเนินการในขณะนี้ 

3.6 ความคุมคาระบบ Remote Access 
Remote Access ที่ใหบริการไดแก TOT และ TT&T แตเนื่องจาก TOT มีปญหาในการเขาใชบริการ 

เนื่องจากอุปกรณ Remote Access ของทางบริษัทมีปญหาในการเชื่อมตอสัญญาณ จึงเปนผลใหการใชงาน TOT 
มีจํานวนผูใชลดลง  

ความเห็นในที่ประชุม 
 ประธานใหความเห็นในที่ประชุมดังนี้ 

1) ใหมีการแยกสถิติผูใชตามประเภทสายงาน ไดแกบุคลากรหรือนักศึกษา เพื่อใหสามารถ
ประเมินเปาหมายการเขาใชงานได 

2) ใหมีการเปรียบเทียบการใชบริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อติดตามหาสาเหตุ 
3.7 การใชงานโทรศัพท ชนิด IP 
ไดมีการทดลองใชโทรศัพท ชนิด IP ในหองบุคลากรชั้น 1-3 พบวาสามารถใชงานไดดี 

 ความเห็นในที่ประชุม 
 ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ใหมีการศึกษาพัฒนาการประยุกตใชโทรศัพท ชนิด IP ในงานใช
งานรวมกับการประชุม Video Conference เนื่องจากตอไปจะมีการติดตอกับมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร ซ่ึงถาทําได
จะเปนการพัฒนาดาน Data Conversation  
 
วาระท่ี 4 รายงานความกาวหนา 

4.1 ฝายวิจัยและพัฒนา 
คุณสมชาย อารยพิทยา (หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา) รายงานตอที่ประชุมดังนี้  
1) ระบบบุคลากร ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการ Convert ขอมูลจากระบบบุคลากรเกาเขาสูระบบ

บุคลากรใหม และการปรับปรุงแกไข/เพิ่มเติมรายละเอียดบางสวนของระบบงานและการจัดทํา
รายงานตางๆ  

2) e-DOC ขณะนี้มีจํานวนผูใช 900 ราย โดยไดมีการจัดฝกอบรมการใชงานระบบตามคํารองขอ 
สําหรับการสํารองไฟลขอมูล ไดมีการดําเนินการอาทิตยละครั้ง โดยการทํางานของระบบเปน
ในลักษณะ T-Tier เพื่อใหมีการแชร Database , Software ระหวางเครื่อง Server ของระบบ กับ
เครื่องสํารองไฟลขอมูลได ขณะนี้ขนาดไฟลสํารองมีทั้งสิ้น 7 Gbs. สําหรับปญหาที่พบ เกิดจาก 
เครื่อง Server มีปญหาในการเขาระบบ ซ่ึงไดประสานงานกับบริษัทพัฒนาระบบแลวคาดวาจะ
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เกิดปญหาจากระบบ Hardware/Software ที่ไมเสถียร ทั้งนี้ทางทีมงานแจงมาวาจาก
ประสบการณการดูแลระบบยังไมเคยเจอปญหาดังกลาว 

3) GIS ขณะนี้ไดมีการวางแผนการประยุกตใช GIS ในงาน MIS ในสวนระบบรายงานผล อีกทั้ง
ยังเปนพัฒนาใหระบบ GIS มีการใชงานไดมากขึ้น 

4) งานขอมูลกลาง ทางสกอ. ไดเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดจากตัวช้ีวัดที่ 15 เปน ตัวช้ีวัดที่ 18  โดยได
เพิ่มรายละเอียดของการเผยแพรรายงานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ผาน
เว็บไซตของสถาบันอุดมศึกษา โดยใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 และทางสกอ.
ไดจัดประชุมสัมมนาตัวช้ีวัดที่ 17 และ 18 ในวันที่ 27 มี.ค. 50 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย รายงานขอมูลในตัวช้ีวัดที่ 17 สกอ. ไดกําหนดการประเมินผลดานระบบฐานขอมูล
ของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั้งสิ้น 9 ระบบงาน ไดแกดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินงาน เชน ระบบฐานขอมูลแผนงานและยุทธศาสตร เปนตน 

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุม เร่ืองระบบ e-DOC ดังนี้ 
- หากมีความจําเปน ใหมีการทํา Server แบบคูขนาน เพื่อใหการทํางานดีขึ้น และลดความ

เสี่ยงในการใชงานระบบตางๆ  
- ใหลองตรวจสอบจํานวนการเรียกใชงานระบบ วามีผลตอการเขาใชงานหรือไม 

 
4.2 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
คุณวุฒิพล คลายทิพย (หัวหนาฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต) รายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
1) ไดมีการสํารวจจุดติดตั้ง AP, UTP งบประมาณ ป 2550 
2) ไดจัดทําสําเนาแผน CD/DVD Campus Agreement ใหกับมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร และวิทยา

เขตชุมพร 
3) การใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต 

- มีการ Remote Access เขา TT&T เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงโดยเฉลี่ยใชบริการประมาณ 8 ช่ัวโมง/คน 
โดยไดจัดแบงใหใชบริการคนละ 100 ช่ัวโมง 

- สถิติการใชบริการสูงสุดอยูที่สํานักหอสมุด 
- การใชงานระบบเครือขาย ณ อาคารเรียนรวม 70 ป มีการใชงานทั้งสิ้น 14,425 คร้ัง โดย

เฉลี่ยจะใชบริการ หอง A จํานวน 390 คร้ัง/วัน หอง B จํานวน 487 คร้ัง/วัน และหอง C 
จํานวน 310 คร้ัง/วัน ซ่ึงในปงบประมาณหนามีแผนดําเนินการเปดหองใหบริการเพิ่มขึ้น
อีก 1 หอง 

4) การสํารวจการใชบริการ Wireless ไดทําการสรุปในลักษณะภาพรวม ไมสามารถแยกจุดสํารวจ
การใชบริการได ทั้งนี้มีการใชงานจากเครื่องโนตบุค เฉลี่ย 1,200 เครื่อง/เดือน 
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5) การใหบริการบัญชีผูใช e-Mail ของมหาวิทยาลัย มีเพิ่มขึ้นแยกเปนบุคลากร 150 คน สืบเนื่อง
จากจะมีการฝกอบรมการใชระบบ e-DOC  และนักศึกษา 1 คน 

6) อุปกรณในหอง Server มีอุปกรณสงซอม ดังนี้ 
- F5 ชํารุด ขณะนี้ดําเนินการจัดสงไปซอมที่กรุงเทพ และไดใชเครื่อง PC 2 ตัวเปน Firewall 

แทน 
- เครื่องปรับอากาศ ชํารุด 2 ตัว โดยจะสงซอมเพียง 1 ตัว เนื่องจากชํารุดมากไมคุมคาตอการ

ซอมบํารุง ทั้งนี้เครื่องปรับอากาศตัวใหมยังไมไดดําเนินการติดตั้ง 
- หอง Server น้ําทวมและมีปลวกขึ้น 
- ระบบไฟฟา ตัวปองกันฟาผาจากภายนอก ชํารุด ซ่ึงประสานงานใหบริษัท Syndrome มาดู

แลว พบวามีวงจรไฟฟาลัดวงจร 2 ตัว แตยังสามารถใชงานได โดยตัวที่เสียเปนตัวปองกัน
ไฟเกิน และระบบไฟแสงสวางเปนการเปดพรอมกัน 4 ตัว จะปรับใหเปนการเปดพรอมกัน 
2 ตัวแทน 

- Wireless Switch ชํารุดซึ่งไดแจงใหบริษัทลานนาดําเนินการแกไขแลว 
7) รายงานผลจาก ISA-Report พบวา เว็บไซดภายนอกที่ใชสูงสุดคือ www.kapook.com เว็บไซด

ภายในที่ใชสูงสุดคือ www.couseware.mju.ac.th  
8) รายรับจากการดําเนินการใหบริการ Print Manager เดือนกุมภาพันธ 16,510 บาท 
9) แนะนําบุคลกรชวยงาน นายบรรพต โตสิตารัตน จากสํานักงานโครงการพัฒนาระบบ

งบประมาณฯลักษณะ 3 มิติ 
ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมดังนี้ 

- ใหมีการจัดการเกี่ยวกับปลวก โดยเรงดวน  
- ในชวงปดเทอมขอใหมีการดูแลหองใหบริการ ณ อาคาร 70 ป ซ่ึงคาดวาจะมีการ Format 

เครื่อง ลงโปรแกรมใหม และขอใหมีการดูแลบริหารจัดการเครื่องหมดสัญญา และ
แผนการปรับปรุงหองดวย 

 
4.3 ฝายบริหารงานทั่วไป 
คุณชุติมา บุญมี รายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
1) งบประมาณเงินรายได คงเหลือ 221, 547.55 บาท 
2) การประยุกตใช e-DOC ในการประชุม ไดเร่ิมจากขั้นตอนการจัดสงหนังสือเวียนวาระการ

ประชุม และใหแตละฝายสรางเอกสารประกอบการประชุมตามวาระของฝาย ซ่ึงสามารถแทรก
ไดทั้ง Word รวมถึง URL 
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3) ในระบบ e-DOC ไดเพิ่มกลองแบบฟอรมใบลา โดยไดปรับเปลี่ยนรูปแบบใบลาเปนแบบ
เดียวกันแลว ซ่ึงบุคลากรสามารถดาวนโหลดแลว Print สงใหผูดูแลเรื่องการลาได 

4) การซอมบํารุง มีสถิติการซอมบํารุง บันทึกไว 12 รายการ โดยสวนใหญเปนการใหบริการลง
โปรแกรม ปญหาที่พบ เกิดจาก Antivirus Trend Macro ไดซอนไฟลซ่ึงติดไวรัสใน Handy 
drive ทําใหมองไมเห็นไฟลดังกลาว จึงแกไขเบื้องตนโดยการ Uninstall และลงโปรแกรม
ปองกันไวรัสตัวใหมให 

5) แผนปฏิบัติราชการ หากตองการแกไขแผนปฏิบัติราชการ สามารถแจงใหกับฝายบริหารทั่วไป 
เพื่อขอแกไขใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดได 

 
4.4 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 

ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ รายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
1) เครื่อง Projector หอง 202 ชํารุด กําลังดําเนินการสงซอม 
2) ดําเนินการเคลียรขอมูลเครื่องใหบริการ จํานวน 6 หอง 
3) โปรแกรม e-ROOM พัฒนาได 90 เปอรเซ็นต อยูในขั้นตอนการทดลองใชงานกับอาคาร 70 ป 
4) การใชงานโปรแกรมภาวะการหางานทํา ปญหาที่พบมีดังนี้ 

- ผูดูแล Web ปอนขอมูลผิด ทําใหการรายงานผลผิดพลาด 
- ขอมูลตัวอยางที่ใหมาละเอียดเกินไป ทําใหมีความเสี่ยงในการกรอกขอมูลผิดพลาดได จึงมี

แนวคิดในการพัฒนาตอ โดยการดึงขอมูลจากที่มีอยูแลวมาใช ซ่ึงกรณีที่ขอมูลไมมีใน
ฐานขอมูล จะใหมีการเพิ่มเติมขอมูลโดยการกรอกขอมูลระหวางการสมัครดูเกรดผาน
อินเตอรเน็ต 

5) โครงการฝกอบรม มีดังนี้ 
- ระหวางวันที่ 12-16 มีนาคม 2550 การใชโปแกรม Adobe Premiere 
- ระหวางวันที่ 26 มีนาคม – 27 เมษายน 2550 กิจกรรม Summer Camp  

6) Website ไดมีการจัดทําหนาเว็บใหมไดแก คณะผูบริหาร และ e-Helpdesk โดยตรวจสอบการ
ดาวนโหลดโปรแกรมและจัดหาโปรแกรมใหม 

7) Poster ผูมาขอใชบริการมีความตองการใชเปนกระดาษ Glossy ซ่ึงขณะนี้กําลังดําเนินการจัดซื้อ 
8) MJU Animation Contest ซ่ึงไดจัดประกวด Jingle Animation ความยาวไมเกิน 15 นาที กําหนด

สงผลงาน 19 มีนาคม 2550 ตัดสินและประกาศผล 23 มีนาคม 2550 และ Short Animation 
ความยาวไมเกิน 90 นาที กําหนดสงผลงาน 18 เมษายน 2550 ตัดสินและประกาศผล 20 
เมษายน 2550 พบวาขณะนี้มีผูสงผลงานทั้งสิ้น 7 ช้ินงาน 

9) โครงการ ITTV เร่ิมเปดถายทอดผานระบบเครือขายอีกครั้งในชวงเปดเทอม 
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10) งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ไดรวมงานกับกองบริการการศึกษา คณะนิเทศศาสตร ในการ
ถายทอดสด 

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา Web MJU รูปกลางใหแสดงเปนภาพปจจุบัน เชนสภาพอากาศ 

อุณหภูมิ หรือแสดงกิจกรรมใหมๆ โดยเลือกภาพที่สวยงาม เพื่อใหสะทอนถึงสถานการณปจจุบันของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจมีการเปลี่ยนรูปอาทิตยละครั้งเปนตน 
 
วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

1) KM ประธานมีความเหน็ในที่ประชุม ใหมกีารนําเสนอบทความใน KM ใหมๆ เชน Windows Vista, 
Photo Story, e-DOC, รวมถึงการประชุมสัมมนาเปนตน 

2) การมอบหมายหนาที่ในงานเปดตัว Windows Vista และ Microsoft Office System 2007 ไดแจงให
ทราบผานระบบ e-DOC 

3) การเปดเครื่องปรับอากาศ เพือ่ใหเกดิความประหยดัพลังงานขอให กรณีที่ไมรอนเกนิไปหรืออยูในหอง
เพียง 1-2 คนไมตองเปด 

4) IT ผูบริหาร ใหมีการเตรียมตัว ในเรื่อง Pocket PC โดยมอบหมายใหคณุวุฒพิล คลายทิพยเปนผูดแูล 
5) e-DOC ใหมีการทดสอบการใชงานใน Pocket PC เนื่องจากจากการใชงาน Pocket PC ของประธานฯ 

พบวาไมสนับสนุนภาษาไทย 
6) ในการฝกอบรบการใชงาน e-DOC ใหมีการเสนอวิธีการบีบอัดไฟลใหมีขนาดเล็ก และการเลือกสแกน

หนาเอกสาร ใหมีขนาดไฟลหนาละไมเกิน 200 kbs. เพื่อใหงายตอการดาวนโหลดขอมูล 
 
ปดการประชุม เวลา 10.20 น. 
 
 

นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 
 
คุณศรีกุล นันทะชมภู 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


